
รายงานการประชุม 
คณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการ สังกัดอบจ.พิษณุโลก 

ครั้งที่ 14/๒๕๖๔ 
วันพุธที่ 15 กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ น. 

ณ  ห้องประชุมสุพรรณกัลยา อาคาร ๑ ชั้น ๒ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก 
********************************* 

ผู้มาประชุม 
๑. นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก 
๒. ว่าที่ ร.ต.อิทธิพล บุบผะศิริ  รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก  
๓. นายธวัชชัย พ่ึงสมบัติ   รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก 
๔. นางประนอม ทิวะพันธุ์   ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก 
๕. นายสุชาติ อินทับทิม   ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก  
๖. นางสีไพร โกธรรม   ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก 
๗. นายอำนวย ตาวงค์   รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก 
๘. นางอรัญญา เนตรผสม   หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
๙. นายวีรวัฒน์ ปานแสง   เลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด  
๑๐.  นายวิชิต สุขสินธารานนท์          (แทน) ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์ ฯ  
๑๑.  นายบัญชา พินิจอุปพันธ์  ผู้อำนวยการกองช่าง 
๑๒.  นางสุวิมล เจริญพร   ผู้อำนวยการกองคลัง 
๑๓.  นายสมบุญ บุญญเศรษฐโชติ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม 
๑๔.  นายสนธยา จิตต์รำพึง   ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข 
๑๕.  นายวัทธิกร ขวัญจริง   ผู้อำนวยการกองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๑๖.  นางวรางคณา จุลวรสกุลชัย ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน 
๑๗.  นางสิริวรรณ บูรณสิงห์   ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
๑๘.  นายยศ ชาติรังสรรค์   ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ 
๑๙.  นางนนทสรวง ภู่หริย์วงศ์สุข หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน 
๒๐.  นายวินัย ศรีวงษา   ผอ.รร.บางกลางท่าวพิทยาคม (ผ่านระบบZoom) 
๒๑.  นายอโณทัย บัวขัน   ผอ.รร.ศรีอินทราทิตย์พิทยาคม (ผ่านระบบZoom) 
๒๒.  ส.อ.ชูศักดิ์ เพชรกระจ่าง  รก.ผอ.รร.กีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก 
๒๓.  น.ส.สิริพร นันท์ตา   หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไปสำนักปลัด ฯ (ผ่านระบบZoom) 
๒๔.  นายชมภู จันทร์เชื้อ    หัวหน้าฝ่ายป้องกันฯ สำนักปลัด ฯ (ผ่านระบบZoom) 
๒๕.  น.ส.ชนนิกานต์ สิทธิวงศ ์  หัวหน้าฝ่ายกิจการสภา ฯ สำนักงานเลขานุการ ฯ (ผ่านระบบZoom) 
๒๖.  นางพนม ชาติสุนทร   หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานเลขานุการ ฯ (ผ่านระบบZoom) 
๒๗.  นางนฤมล พรดิลกธรรม  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไปกองยุทธศาสตร์ ฯ (ผ่านระบบZoom) 
๒๘.  นายทัศนัย สิงห์โตทอง     หัวหน้าฝ่ายงบประมาณ กองยุทธศาสตร์ ฯ (ผ่านระบบZoom) 
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๒๙.  น.ส.ใกล้รุ่ง ยิ้มศิลป์   หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์ ฯ (ผ่านระบบZoom) 
๓๐.  น.ส.จำรัส เขาด ี    หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี กองคลัง (ผ่านระบบZoom) 
๓๑.  นางกานต์จิรา ชูเถื่อน    หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ กองคลัง (ผ่านระบบZoom) 
๓๒.  นางศรีวรรณ ประพฤติธรรม เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน รก.หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง 

     กองคลัง (ผ่านระบบZoom) 
๓๓.  นายณัฐวุฒิ ศรีมงคล    หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ กองช่าง (ผ่านระบบZoom) 
๓๔.  นายทรงศักดิ์ อารีย์พัฒนไพบูลย์  หัวหน้าฝ่ายการโยธา กองช่าง (ผ่านระบบ Zoom) 
๓๕.  นายสุรัตน์ ลิมานนท์ดำรง   หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง กองช่าง (ผ่านระบบ Zoom) 
๓๖.  นายเสกสรร กุลสุนทร    หัวหน้าฝ่ายเครื่องจักรกล กองช่าง (ผ่านระบบ Zoom) 
๓๗.  นายพิชิต ขอผล     หัวหน้าฝ่ายผังเมือง กองช่าง (ผ่านระบบZoom) 
๓๘.  นายอรุณ ปุมสันเทียะ        หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อม กองทรัพย์ ฯ (ผ่านระบบZoom)  
๓๙.  นางละเอียด อินสุข   หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองทรัพย์ ฯ (ผ่านระบบZoom) 
๔๐.  นายเฉลิมพล เพชรทิม    หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรธรรมชาติ กองทรัพย์ ฯ (ผ่านระบบZoom) 
๔๑.  นางสุรัสวดี กาญจนนาภา   หัวหน้าฝ่ายทะเบียนพัสดุและทรัพย์สิน กองพัสดุ ฯ (ผ่านระบบZoom) 
๔๒.  นางภัครรัศม ์เที่ยงธรรมโม       นักวิชาการพัสดุ ชำนาญการ รก.หัวหน้าฝ่ายจัดหา ฯ กองพัสดุ ฯ  

     (ผ่านระบบZoom) 
๔๓.  น.ส.กนิษฐิกา แพงลาด   หัวหน้าฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง กองการเจ้าหน้าที่ (ผ่านระบบZoom) 
๔๔.  น.ส.ชุลีกร ฉายะกูล   หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร กองการเจ้าหน้าที่  

     (ผ่านระบบZoom) 
๔๕.  นายปรีชา มั่นระวัง   หัวหน้าฝ่ายวินัยและส่งเสริมคุณธรรม กองการเจ้าหน้าที่ 

     (ผ่านระบบZoom) 
๔๖.  นางสุภารัตน์ ฉิมวิหค   หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสวัสดิการสังคม กองสวัสดิการสังคม 

                                         (ผ่านระบบZoom) 
๔๗.  ว่าที ่ร.อ.ภานุพงษ์ มั่นนุช  นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ รก.ฝ่ายส่งเสริมพัฒนาชุมชน 

                                         กองสวัสดิการสังคม (ผ่านระบบZoom) 
๔๘.  ด.ต.นิติ แก้วชื่น    หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองสวัสดิการสังคม (ผ่านระบบZoom)  
๔๙.  นางวิลาวัณย์ เมโรนิต   นักวิชาการศึกษาชำนาญการ รก.หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา 

                                         กองการศึกษา ฯ (ผ่านระบบZoom) 
๕๐.  นางสิชากรณ์ โพธิ์ทอง   นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ รก.หน.ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนา 

                                         และวัฒนธรรม กองศึกษา ฯ (ผ่านระบบZoom) 
๕๑.  นายพชรพงศ ์สร้อยเพ็ชร์  นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ รก.หัวหน้าฝ่ายป้องกันและควบคุมโรค  

                                         กองสาธารณสุข (ผ่านระบบZoom) 
๕๒.  น.ส.นันท์นภัส พ่ึงพิณ   นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ รก.หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป  

                                         กองสาธารณสุข (ผ่านระบบZoom) 
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ผู้ไม่มาประชุม 
๑. นายวรชาติ ศุภกิจเจริญ   เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก (ติดภารกิจ) 
๒. นายถนอมชัย บุตรวงษ์   เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก (ติดภารกิจ) 
๓. ว่าที่ ร.ต.วีรภัทร จีนด้วง   เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก (ติดภารกิจ) 
๔. นางพร้อมพันธ์ เปี่ยมเจริญ  หัวหน้าฝ่ายนิติการ สำนักปลัด ฯ (ติดภารกิจ) 
๕. นายภูษิต สังข์เมือง   หัวหน้าฝ่ายการประชุม สำนักงานเลขานุการ ฯ (ลาพักผ่อน) 
๖. นายอณุรัตน์ แก้วทองคำ   ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์ ฯ (ลาพักผ่อน) 
๗. นางเบญญา บำรุงพงศ์      นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ รก.หัวหน้าฝ่ายตรวจติดตาม 

                                         และประเมินผล กองยุทธศาสตร์ ฯ (ติดภารกิจ) 
๘. ส.อ.ธีรพล เงกสอนอ   นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ รก.หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมกีฬา 

                                          และนันทนาการ กองการศึกษา ฯ (ลาพักผ่อน) 
๙. น.ส.ใจชนก วงศ์ใจฟู   นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ รก.หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข  

                                          กองสาธารณสุข (ลาป่วย) 

 ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. นางจันทิมา สังขดิษฐ์   นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ  หน่วยตรวจสอบฯ 

      (ผ่านระบบZoom) 
๒.  น.ส.ขวัญรักษ์ หมื่นศรีชัย  นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ หน่วยตรวจสอบฯ 

      (ผ่านระบบZoom) 
๓. น.ส.สธุาสินี ปรางทอง   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กองยุทธศาสตร์ ฯ 

                                          (ผ่านระบบZoom) 
๔. น.ส.สวุพัชร สิงห์ส ุ   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ กองยุทธศาสตร์ ฯ 

      (ผ่านระบบZoom) 
๕. น.ส.จุฬารัตน์ ชมสวนสวรรค์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนแผนปฏิบัติการ กองยุทธศาสตร์ ฯ 

      (ผ่านระบบZoom) 
๖. ว่าที่ ร.ต.กมลภพ วัฒนกุล  นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ กองยุทธศาสตร์ ฯ (ผ่านระบบZoom) 
๗.  น.ส.ธมลวรรณ สีสังข ์   นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ กองยุทธศาสตร์ ฯ (ผ่านระบบZoom) 
๘.  นายธีรเดช นรัตถรักษา   นิติกรชำนาญการพิเศษ สำนักปลัด ฯ  
๙.  น.ส.จุฑาจินดามณี ชวดีเขื่อนแก้ว นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ สำนักปลัด ฯ (ผ่านระบบZoom) 
๑๐.  น.ส.ณิภัทรา หอมสอาด   นักวิชาการศึกษาชำนาญการ รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานนิเทศการศึกษา  

      กองการศึกษา ฯ (ผ่านระบบZoom) 
๑๑.  น.ส.ปรางค์ทิพย์ สายทอง  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กองยุทธศาสตร์ ฯ 
๑๒.  นางกรวิการ์ ผูกพานิช   นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ สำนักปลัด ฯ 
๑๓.  นายภัทระ ทองคำพงษ์   ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด ฯ 
๑๔.  น.ส.ศิริกาญจณ์ ฉายะกูล  ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป สำนักปลัด ฯ 
๑๕.  น.ส.นวพร คงศิริ    ผู้ช่วยนักพัฒนาการท่องเที่ยว  สำนักปลัด ฯ 
๑๖.  นายนครินทร์ นิลแพทย์   ผู้ช่วยนักพัฒนาการท่องเที่ยว  สำนักปลัด ฯ 
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เริ่มประชุมเวลา ๐๘.30 น. 

ระเบียบวาระท่ี 1 ประธานแจ้งในที่ประชุมทราบ 

นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย ์
นายก อบจ.พิษณุโลก 

: ได้ให้ท่านปลัด ฯ ดำเนินการหาข้อมูลเกี ่ยวกับการแถลงนโยบายและ                        
การดำเนินการตามนโยบายของแต่ละกองไว ้จะแยกออกมาให้ช ัดเจน                      
ซึ ่งในแต่ละกองครบหรือไม่ และของโรงเร ียนด้วย ส่วนนี ้เป ็นรายงาน                       
จากกอง ท่านปลัด ฯ ไม่ได้คิดเอง บางกองก็มี 1 โครงการ ให้ดูหน้าที่                         
ที ่เกี ่ยวข้อง ขอขอบคุณที่ได้ดำเนินการตามนโยบายที่ได้มอบไว้ต่อสภา ฯ                          
ซึ่งเป็นสัญญากับประชาชนในการดำเนินการทำงานในห้วงเวลาปี 2565 และ
ปีต่อ ๆ ไป 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุม  

นางอรัญญา เนตรผสม 
หัวหน้าสำนักปลัด ฯ 

: การประช ุมคร ั ้ งท ี ่  13/2564 เม ื ่อว ันพ ุธที่  31 ส ิงหาคม 2564                     
จำนวน 35 หน้า ขอให้ที่ประชุมพิจารณา หากมีข้อแก้ไขขอให้แจ้งที่ประชุม 

นางสีไพร โกธรรม 
ปลัด อบจ.พิษณุโลก 

: หน้าที ่ 4 ข้อความเดิม “ใกล้หมดปีงบประมาณ” แก้ไขเป็น “ใกล้สิ้น
ปีงบประมาณ” 

นายวีรวัฒน์ ปานแสง 
เลขานุการ อบจ. ฯ 

: หน้าที่ 7 ข้อความเดิม “เลขานุการสภาฯ” แก้ไขเป็น “เลขานุการ อบจ.ฯ”  
และข้อความเดิม “การเสนอญัตติต่อประธานไม่น้อยกว่า 5 วัน และจะมีเวลา
ส่งหนังสือให้สมาชิก 3 วัน ดังนั้นญัตติต่าง ๆ ถ้าหากจะนำเข้าต่อที่ประชุม             
ต้องมาช้าสุด วันที่ 20 กันยายน 2564 ทั้งนี้” แก้ไขเป็น “การเสนอญัตติต่อ
ประธานสภาทราบ ไม่น้อยกว่า 5 วัน และจะต้องมีเวลาส่งหนังสือให้สมาชิก
สภาทราบก่อนวันประชุมสภาไม่น้อยกว่า 3 วัน” 

นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย ์
นายก อบจ.พิษณุโลก 

: หัวหน้าฝ่ายแต่ละฝ่ายตรวจสอบด้วย สามารถทักท้วงคำพูดที่ไม่ถูกต้องได้ 

มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุม โดยมีการแก้ไข 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่อง สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ผ่านมา 

นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย ์
นายก อบจ.พิษณุโลก 

: 1. เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณตามข้อบัญญัติให้เกิดการใช้งบประมาณ
ให้มากที่สุดให้ทันภายในปีงบประมาณ 2564 
       - ขณะนี้เป็นอย่างไรบ้าง กองใดเงินเหลือไม่ได้นำไปใช้รายงานหมดแล้ว
ใช่หรือไม ่  

นางสุวิมล เจริญพร 
ผอ.กองคลัง 

: กรณีรายละเอียดเร่งรัดการเบิกจ่าย กองคลังขออนุญาตนำเรียนว่า ณ วันนี้   
แต่ละส่วนราชการมีรายละเอียดมาให้ทางกองคลังตรวจสอบยอดและนำส่งไป
ให้ทางกองยุทธศาสตร์ ฯ ที่ยังไม่กล่าวถึงตัวเลข เนื่องจากว่าตัวเลขยังไม่นิ่ง 
และในขณะเดียวกันประมาณการรายรับเงินที ่จะเข้ามาวันนี้ จะเข้ามาอีก             
21,๐๐๐,๐๐๐.- บาท จะเข้าทั้งหมดประมาณ 952,588,265.10 บาท และ
คาดว่าจะเข้าอีกประมาณ 10,๐๐๐,๐๐๐.- ถึง 15,๐๐๐,๐๐๐.- บาท                  
แต่น่าจะไม่เกินวันที่ 20 กันยายน 2564 ดูในระบบเมื่อวันที่ 14 กันยายน 
2564 เง ินเราเลื ่อนเข ้ามา 21,๐๐๐,๐๐๐.- บาท และจะสร ุปบ่ายนี้ 
รายละเอ ี ยดจำนวนเง ินท ี ่ เ ข ้ ามาจากการประมาณการรายร ับคื อ 
952,588,265.10 บาท ยังเป็นยอดที่ต่ำกว่าการประมาณการรายรับที่เรา
ตั้งไว้อยู่ กองคลังจะต้องประมาณการเงินที่จะเข้ามาอีก ซึ่งจะมีอีก 3 ยอด ดังนี้ 
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     1. เงินพรบ.กำหนดแผน ฯ  
     2. มาตรา 62  
     3. โรงแรมและยาสูบ  
ประมาณ 15,๐๐๐,๐๐๐.- บาท ที่นำเรียนท่านรองธวัชชัย ฯ ก็จะไม่เกินวันที่ 
20 กันยายน 2564 ส่วนรายละเอียดที่เก็บยอดเงิน ณ วันนี้ ทุกส่วนราชการ
กองคลังได้ตรวจสอบเก็บรายละเอียดและส่งให้กองยุทธศาสตร์ ฯ ดำเนินการ 

นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย ์
นายก อบจ.พิษณุโลก 

: แต่ละกองกันเงินที่ต้องใช้ อีกไม่กี่วันนี้แล้วใช่หรือไม่ มีโครงการอะไรหรือไม่
หลังจากนี้ไป 

นายวีรวัฒน์ ปานแสง 
เลขานุการ อบจ. ฯ 

: ของสำนักงานเลขา ฯ ได้กันเงินไว้แล้วสำหรับเดือนกันยายนนี้ และมีเงินที่ตัด
โอนแจ้งทางกองคลังไปแล้วประมาณ 2,895,000.- บาท  

นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย ์
นายก อบจ.พิษณุโลก 

: ตัดโอนไปแล้ว 2,895,000 บาท กองช่างคงมีมากแต่ในเรื ่องของภารกิจ
ทัว่ไปนอกจากโครงการมีอะไรหรือไม่ 

นายวิชิต สุขสินธารานนท์ 
หัวหน้าฝ่ายนโยบายและ
แผนงานกองยุทธศาสตร์ ฯ 

: ไม่มีครับ 

นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย ์
นายก อบจ.พิษณุโลก 

: ค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า  
       - กองคลังมีใช้อะไรหรือไม่หลังจากกันเงินไป 

นางสุวิมล เจริญพร 
ผอ.กองคลัง 

: กองคลังมีกันเงินไว้เป็นค่าคอมพิวเตอร์และค่าเช่ารถเดือนสุดท้าย 
       - คอมพิวเตอร์ทำสัญญาแล้ว แต่ยังไม่ได้เบิกจ่าย จึงต้องกันเงินไว้ 

นางวรางคณา จุลวรสกุลชัย 
ผอ.กองพัสดุฯ 

: กองพัสดุฯ กันเงินไว้เป็นค่าซ่อมแซมบ้านพัก 6 หลัง ค่า k ที่คาดว่าส่งงาน             
ในปีนี้เบิกจ่ายไม่ทัน  

นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย ์
นายก อบจ.พิษณุโลก 

: ค่า k ต้องชำระให้กับผู้รับจ้างเราใช่หรือไม่ 

นางวรางคณา จุลวรสกุลชัย 
ผอ.กองพัสดุ ฯ 

: ต้องดูว่า ณ เวลาที่ส่งงานเราจะจ่ายให้เขาหรือเขาจ่ายให้เรา อันนี้ยังไม่
สามารถตอบได้ แต่ละครั้งจะไม่เท่ากัน บางครั้งก็เรียกจากผู้รับจ้าง บางครั้งเรา
ก็ต้องจ่ายให้เขา ณ วันส่งงาน  

นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย ์
นายก อบจ.พิษณุโลก 

: ที่กันไว้เราต้องจ่ายใช่หรือไม่ ได้คำนวณไว้แล้วหรือไม่ 

นางวรางคณา จุลวรสกุลชัย 
ผอ.กองพัสดุ ฯ 

: กันไว้ประมาณ 400,000.- บาท ยังไมท่ราบ เนื่องจากที่ส่งงานไปยังคำนวณ
ได้ไม่หมด และกองช่างยังส่งให้ไม่หมด  

นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย ์
นายก อบจ.พิษณุโลก 

: กรณีเงินไม่พอจ่ายค่า k ทำอย่างไร 

นางภัครรัศม ์เที่ยงธรรมโม      
นักวิชาการพัสดุ ชำนาญการ 
รก.หัวหน้าฝ่ายจัดหา ฯ  
กองพัสดุ ฯ 

: เนื่องด้วยค่า k จะมีการเบิกจ่ายเงินก่อนถึงจะคืนได้ภายใน 90 วัน ณ ตอนนี้
สัญญาเรายังไม่ได้มีการส่งมอบงาน ซึ่งถ้าเป็นการส่งมอบงานในปีงบประมาณ
หน้า เราจะใช้เงินค่า k ในปีงบประมาณ 2564 แต่ถ้าเป็นงานที่ส่งตอนนี้                
ซึ่งเป็นสัญญาที่ต้องลงนาม ขณะนี้ยังไม่มีการส่งมอบงานอยู่แล้ว  
       - กรณีเง ินไม ่พอจ่ายค่า k ทำอย่างไร สำหร ับในปีงบประมาณนี้                      
ก็ไม่สามารถเบิกได้แล้ว เนื่องจากสำหรับปีงบประมาณนี้เท่านั้น แต่เนื่องจาก
การคำนวณจะต้องมีการส่งมอบงานก่อน ซึ ่งเราคาดว่าการส่งมอบงาน                
จะต้องเร ียกภายใน 90 วัน เราได้คำนวณแล้วว ่าส ัญญาเพิ ่งจะเร ิ ่มต้น                     
ยังไม่ได้มีการส่งมอบงาน  
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นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย ์
นายก อบจ.พิษณุโลก 

: แล้วทำไมถึงกันค่า k ไว้ 400,000.- บาท 

นางภัครรัศม ์เที่ยงธรรมโม      
นักวิชาการพัสดุ ชำนาญการ 
รก.หัวหน้าฝ่ายจัดหา ฯ  
กองพัสดุ ฯ 

: (สัญญาเน็ตไม่ดี) ช่วงที ่ 3 เดือน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม ๒๕๖๔                
เราได ้ม ีการกันไว ้ของปีท ี ่แล ้ว แต่ป ีน ี ้ส ัญญาเราสิ ้นสุดประมาณเดือน 
พฤศจิกายน ธันวาคม ๒๕๖๔ สัญญาเราเริ่มทำไปหมดแล้ว 

นางวรางคณา จุลวรสกุลชัย 
ผอ.กองพัสดุฯ 

: ขออนุญาตชี้แจงเพิ่มเติม ถ้าสัญญาที่ส่งงานในปีนี ้ภายในเดือน กันยายน 
2564 นี้ ถ้าสมมติว่าส่งแล้วแต่ยังไม่ได้คำนวณค่า k หรือคาดว่าจะคำนวณ            
ค่า k แต่ยังไม่แล้วเสร็จ เราจึงกันไปจ่าย 400,000 บาท แต่ถ้าส่งตุลาคมไป
แล้วจะต้องใช้จ่ายปีงบประมาณ 2565 อันนี้คือการคาดเดายังคำนวณไม่ครบ 

นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย ์
นายก อบจ.พิษณุโลก 

: แล้วจะมีเงินส่งงานหรือไม่เด ือน กันยายน ๒๕๖๔ จะมีงานส่งหรือไม่                  
จะมีโครงการใดส่งหรือไม่ที่กันเงินไว้  

นางภัครรัศม ์เที่ยงธรรมโม      
นักวิชาการพัสดุ ชำนาญการ 
รก.หัวหน้าฝ่ายจัดหา ฯ  
กองพัสดุ ฯ 

: ณ ตอนนี้มีอยู่แค่เพียง 2-3 โครงการที่จะเป็นการส่งงาน นอกนั้นจะเป็น          
การทำส ัญญาเม ื ่อ เด ือน  ส ิ งหาคม ๒๕๖๔ และจะครบส ัญญาอ ีกที                 
เดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ทั้งหมด  

นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย ์
นายก อบจ.พิษณุโลก 

: งานอะไรที่จะส่งในเดือน กันยายน ๒๕๖๔ 

นางภัครรัศม ์เที่ยงธรรมโม      
นักวิชาการพัสดุ ชำนาญการ 
รก.หัวหน้าฝ่ายจัดหา ฯ  
กองพัสดุ ฯ 

: 1. โครงการหนองขาหยั่ง ตำบลศรีภิรมย์ อำเภอพรมพิราม จังหวัดพิษณุโลก 
ของ หจก.สมควรการโยธา จะส่งงานแล้ว 
  2. ถนนแอสฟัลท์ติก หมู่ 1 ตำบลท่าหมื่นราม อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 
ของประเสริฐเทียนชัย 

นางอรัญญา เนตรผสม 
หัวหน้าสำนักปลัดฯ 

: โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล. ยกระดับสายบ้านวังกุ ่ม อำเภอ               
บางระกำ จังหวัดพิษณุโลก ที่ปรับปรุงแล้วเลยระยะเวลาส่งมอบงานมาแล้ว 
ของบริษัทเจ้าเหนือ 

นางภัครรัศม ์เที่ยงธรรมโม      
นักวิชาการพัสดุ ชำนาญการ 
รก.หัวหน้าฝ่ายจัดหา ฯ  
กองพัสดุ ฯ 

: เจ้าเหนือยังไม่ได้ทำหนังสือส่งมอบงานมาให้ เพราะว่าคณะกรรมการยังตรวจ
ร ับไม ่ผ ่าน เม ื ่อว ันท ี ่  30 ส ิงหาคม 2564 เน ื ่องจากต ิดเง ื ่อนไขว่า                    
ต้องมีการส่งมอบงาน ครั้งที่ 2 และเผอิญว่าส่งมอบงานครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 19 
สิงหาคม 2564 ได้ค่าปรับไปแล้ว แต่คณะกรรมการไปตรวจหน้างานแล้วไม่
ผ่านไดแ้จ้งให้เจ้าเหนือแก้ไขและทำส่งงานใหม่ จึงยังไม่สามารถเบิกได ้

นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย ์
นายก อบจ.พิษณุโลก 

: งานที ่กล่าวมานี ้จะมีค่า k หรือไม่ จะกันเงินไว้ทำไม 400,000 บาท 
 ไปจ่ายปีงบประมาณหน้าก็ไม่เสียหาย เพราะสามารถที่ จะจ่ายได้ ภายใน            
90 วัน 

นางวรางคณา จุลวรสกุลชัย 
ผอ.กองพัสดุฯ 

: การที่จะกันเงินนี้ คือ โครงการที่จะส่งในปีนี้ แต่ยังไม่ได้คำนวณค่า k ที่เขายัง
ไม่ได้ขอ แต่ส่งปีไหนให้เบิกจ่ายงบประมาณปีนั้น เช่น ปี 2564 ถ้าส่งภายใน
กันยายน ๒๕๖๔ ต้องใช้ตัวนี้ไปจ่าย ไม่ใช้งบประมาณของปี 2565 จ่าย 

นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย ์
นายก อบจ.พิษณุโลก 

: สามารถจ่ายเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ ได้ใช่หรือไม่ 

นางวรางคณา จุลวรสกุลชัย 
ผอ.กองพัสดุฯ 

: ใช่ค่ะ แต่ก็คือ กันเงินไป 

นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย ์
นายก อบจ.พิษณุโลก 

: ถ้าเราไม่กันเงิน เอาเงินไหนจ่าย โดนฟ้อง 
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นางวรางคณา จุลวรสกุลชัย 
ผอ.กองพัสดุฯ 

: ก็อาจจะไม่ถูกต้อง 

นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย ์
นายก อบจ.พิษณุโลก 

: เงินสะสมมีหรือไม่ ทำได้หรือไม่ 

นายธีรเดช นรัตถรักษา 
นิติกรชำนาญการพิเศษ 

: ขออนุญาตชี้แจงในเรื่องของค่า k เคยถูกฟ้องคดีไปแล้วในกรณีที่เราไม่จ่าย 
ค่า k กรณีนี้เราผิดพลาดจริง ๆ และตอบคำถามที่ท่านถามเมื่อสักครู่ เอาเงิน                 
ค่า k จากทีไ่หนจ่าย เป็นเงินที่จะต้องจ่ายตามกฎหมาย  
     1. งบประมาณกลาง  
     2. ถ้าไม่พอก็จะต้องจ่ายขาดเงินสะสม  
อันนี้คำตอบที่ท่านถามเมื่อสักครู่ และกำหนดเวลาขอให้ชัดเจนอย่าให้เกิด
ปัญหาอย่างเช่นที่ผ่านมาอีกเราแพ้ค่า k  2 คดีมาแล้ว  

นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย ์
นายก อบจ.พิษณุโลก 

: จ่ายตามกฎหมาย ตามสัญญาอยู ่แล้ว เพียงแต่ข้องใจว่าการกันไว้ กันไว้                 
เพื ่ออะไร มีภาระจะต้องจ่ายหรือไม่ 10 กว่าวันไม่น่ามีอะไร มีหรือไม่                 
กรณ ีไม ่พอจ ่ายไปหางบกลาง ในป ีต ่อไป และเง ินสะสม ถ ูกหร ือไม่                         
ไม่น่าจะกันเงิน เพราะไปเอาเงินสะสมหรืองบกลางมาจ่ายได้ 

นางวรางคณา จุลวรสกุลชัย 
ผอ.กองพัสดุฯ 

: เง ินสะสมน่าจะเป ็นต ัวท ี ่จำเป ็นจร ิง  ๆ แต่ท ี ่ร ู ้อย ู ่แล ้วน ่าจะก ันเงิน               
อาจจะลดปริมาณลงก็ได้ ไม่เยอะก็ได้ แต่น่าจะมีคือ เงินสะสมต้องจำเป็นจริง ๆ 
ไม่ใช่ว่าคุณก็รู้อยู่แล้วคุณจะมาใช้ เขาจะมองอย่างนี้ 

นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย ์
นายก อบจ.พิษณุโลก 

: เอางบกลางจ่ายก็ได้ ไปศึกษาระเบียบดี ๆ เราจ่ายอยู่แล้ว เพียงแต่ว่าจะจ่าย
เมื่อไหร่ จ่ายข้ามปียังมีเลย ข้ามปีหมายถึงว่าส่งงานจะครบปีแล้วเพิ่งจะได้เงิน
เพราะว่าไม่มีเงินจ่าย ไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ แต่ของเราดีที่ตั้งงบประมาณไว้  
       - หน่วยตรวจสอบมีกันไว้หรือไม่ 

นางนนทสรวง ภู่หริย์วงศ์สุข 
หน.หน่วยตรวจสอบภายใน 

: มีกันเงนิไว้แค่ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์อย่างเดียว 

นางอรัญญา เนตรผสม 
หัวหน้าสำนักปลัดฯ 

: ของสำนักปลัด ฯ มีการกันเง ินไว ้หลายโครงการ เพราะเป็นโครงการ               
ที่คาบเกี่ยวตลอดทั้งปี และการเบิกจ่ายก็ต้องเบิกจ่ายงวดสุดท้ายของเดือน
กันยายน ๒๕๖๔ ซึ่งจะต้องไปเบิกในเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ ก็จะเป็นในเรื่องของ
งานประชาสัมพันธ์ งานจ้างทำความสะอาด จ้าง รปภ. และมีครุภัณฑ์บางตัว                
เช่น ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ค่าเช่ารถยนต์ 

นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย ์
นายก อบจ.พิษณุโลก 

: ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ซื้อแล้วใช่หรือไม่ 

นางอรัญญา เนตรผสม 
หัวหน้าสำนักปลัดฯ 

: ดำเนินการทำสัญญาแล้วค่ะ เป็นค่าใช้จ่ายในการก่อหนี้ผูกพัน 10 กว่า
รายการ สำหรับในกรณีจะดำเนินการข้างหน้าคือ เงินที่เหลือจ่ายได้ขออนุมัติ
กองยุทธศาสตร์ ฯ ไปแล้ว ว่าจะขอโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในเรื่องของ 
การปรับปรุงศาลาประชาคม ส่วนหนึ่งได้โอนงบประมาณสมทบไปที่กองช่าง
เพ่ือดำเนินโครงการตามนโยบาย 

ส.อ.ชูศักดิ์ เพชรกระจ่าง 
รก.ผอ.รร.กีฬา ฯ 

: ในส่วนของโรงเรียนกีฬา ฯ ที่กันเงินมี ดังนี้  
       1. ค่าอาหารในเดือน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม ๒๕๖๔ ประมาณ  
2,๐๐๐,๐๐๐.- บาท 
       2. ค่าเช่ารถกระบะ 

นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย ์
นายก อบจ.พิษณุโลก 

: ตุลาคม พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ด้วยใช่หรือไม่ 
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ส.อ.ชูศักดิ์ เพชรกระจ่าง 
รก.ผอ.รร.กีฬาฯ 

: ใช่ครับ ในสัญญาจะหมดวันที่ 5 พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 
 

นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย ์
นายก อบจ.พิษณุโลก 

: เราไม่ได้เอาเงินปีงบประมาณใหม่ใช่หรือไม่ เป็นการก่อหนี้ตามสัญญาถึงเดือน
พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ได้ใช่หรือไม่ การทำสัญญาข้ามปีงบประมาณได้หรือไม่ 
เป็นจ้างเหมาใช่หรือไม่ แล้วปีงบประมาณ 2565 ได้ตั้งไว้เท่าเดิมใช่หรือไม่             
ถ้าเท่าเดิมเงินเกินหรือไม่ ตั้งไว้เท่าเดิมก็ไม่ถูกต้องแล้ว ที่ผ่านมาทุกปีทำแบบนี้
หรือไม่ เราไม่ได้ดูรายละเอียดลึกไปขนาดนั้น 

นางอรัญญา เนตรผสม 
หัวหน้าสำนักปลัด ฯ 

: ขออนุญาต ในกรณีในตัววิธีการทำงบประมาณตัวกฎหมายใหม่บอกว่าเรา
สามารถก่อหนี้ผูกพันได้ไม่เกิน 3 ปีงบประมาณ เวลาจะทำร่างข้อบัญญัติ
จะต้องระบุในข้อบัญญัติด้วยว่าตัวนี ้ เบิกในปีงบประมาณถัดไปเท่าไหร่                     
แต ่ส ัญญาสามารถพันไปปีถ ัดไปได ้และตัดยอดว ่าถ ึงก ันยายน  ๒๕๖๔                   
นี้เบิกเท่าไหร่ และไปเบิกในปีงบประมาณใหม่เท่าไหร่ น่าจะเป็นการทำสัญญา
และตั้งงบประมาณและการทำสัญญา ต้องแยกปีให้ชัดเจน เพระว่าในช่วง               
ก่อน ๆ อย่าง อบต.สมอแข ศูนย์เด็กเล็ก จะมีปัญหามากเรื ่องของอาหาร
กลางวันก็จะใช้วิธีการทำสัญญาแค่เดือนกันยายน ๒๕๖๔ และพอเดือนตุลาคม 
๒๕๖๔ ก็จัดซื้อจัดจ้างใหม่ช่วงเฉพาะเวลาที่เหลือแต่จะมีปัญหาว่าทำไม่ทัน 

นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย ์
นายก อบจ.พิษณุโลก 

: กรณีไม่มีเงินสามารถที่จะยืมมาใช้ก่อนได้ ยืมมาและเมื่อมีรายได้มาก็นำมาใช้
เงินยืม ยืมจากเงินสะสมใช่หรือไม่ เนื่องด้วยความจำเป็น สรุปแล้วกันไว้เท่าไหร่ 

ส.อ.ชูศักดิ์ เพชรกระจ่าง 
รก.ผอ.รร.กีฬาฯ 

: เจ้าหน้าที่ส่งมาว่ากว่า ๒,๐๐๐,๐๐๐.- บาท น่าจะไม่ใช่เพราะว่ากัน 3 เดือน 

นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย ์
นายก อบจ.พิษณุโลก 

: เอาคืนมา เดี๋ยวจะผิด 

นางสุวิมล เจริญพร 
ผอ.กองคลัง 

: ขออนุญาตนำเรียน ในรายละเอียดการกันเงินโดยปกติเป็นกันตามลักษณะ
ภาระผูกพัน คือกันเงินตามสัญญาในรายละเอียด อย่างไรจะกลับไปดูระเบียบ
อีกครั้งหนึ่ง แต่ก็มั ่นใจว่ากันเงินถูกต้อง กันเงินตามนี้เพราะเป็นค่าใช้จ่าย             
ที่ว่าเรามีเงินอยู่แล้วจะไม่ไปตกเป็นเงินสะสม มิเช่นนั้นเราจะต้องไปทำสัญญา
ปีงบประมาณใหม่อย ่างที ่ห ัวหน้าหน่วยตรวจสอบ  ฯ กล ่าว ม ิเช ่นนั้น              
ทุกโครงการที่เกินจากรายละเอียดเราก็ต้องตัด 

นางนนทสรวง ภู่หริย์วงศ์สุข 
หน.หน่วยตรวจสอบภายใน 

: คล้ายกับการเช่ารถยนต์ ค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นในปีใดถือเป็นค่าใช้จ่ายในปีนั้น 
เพราะฉะนั้นค่าใช้จ่ายเดือนตุลาคมเป็นค่าใช้จ่ายในปีงบประมาณ 2565                
ไม่สามารถกันเงินได้ แต่สัญญาสามารถถือคร่อมได้เบิกจ่ายในงบประมาณ          
ปีใหม ่

นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย ์
นายก อบจ.พิษณุโลก 

: เอาเงินปีนี้ไปจ่ายปีหน้าคนละอย่างกัน 
     - แล้วกรณีสัญญาทำถนน 1 เส้น กันเงินไว้ต้องเป็นงบประมาณปี 2564 
ไปเสร็จตอนเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔ อันนี ้กันเงินได้ แต่อาหารกลางวัน                 
ทำไมกันเงินไม่ได้ 

นางนนทสรวง ภู่หริย์วงศ์สุข 
หน.หน่วยตรวจสอบภายใน 

: ของอาหารเป็นค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นในปีงบประมาณ 2565 ของเดือนตุลาคม 
๒๕๖๔ ไม่เหมือนถนน ถนนเมื่อก่อหนี้แล้วเป็นหนี้ทันทีเลยผูกพันได้ 

นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย ์
นายก อบจ.พิษณุโลก 

: อาหารก็ก่อหนี้แล้วใช่หรือไม่ ทำสัญญาไปเมื่อใด 

ส.อ.ชูศักดิ์ เพชรกระจ่าง 
รก.ผอ.รร.กีฬาฯ 

: ทำสัญญาไปเมื่อต้นปีจะหมดสัญญาวันที่ 5 พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 
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นางนนทสรวง ภู่หริย์วงศ์สุข 
หน.หน่วยตรวจสอบภายใน 

: อาหารคือส่งเป็นงวด ๆ ไม่เหมือนการส่งมอบทรัพย์สิน ค่าใช้จ่ายจะเกิดขึ้น
เป็นเดือน ๆ 

นางสุวิมล เจริญพร 
ผอ.กองคลัง 

: เหตุผลที่กองคลังให้กันเงินและให้เบิกจ่ายเงิน วิเคราะห์แล้วคือการกันเงิน                   
ตามข้อ 57 กรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก่อหนี้ผูกพันไว้ก่อนสิ้นปี            
โดยสั่งซื้อสั่งจ้างหรือการเช่าทรัพย์สิน ถ้าเห็นว่าการเบิกเงินไปชำระหนี้ผูกพัน
ไม่ทันสิ้นปีให้ผู ้บริหารท้องถิ่นอนุมัติให้กันเงินไว้เบิกในปีถัดไปได้อีกไม่เกิน
ระยะเวลา 1 ปี ในกระบวนการที ่กองคลังดำเนินการ การกัน เงินทุกปีคือ                  
กันเงินข้อนี้ 

นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย ์
นายก อบจ.พิษณุโลก 

: เราถกเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้อง เกิดการทำงานที่ถูกต้องไม่มีเจตนา              
อื ่นใด กองคลังตอบมาก็ยังไม่มั ่นใจว่าจะถูกต้องตามที่เราปฏิบัติหรือไม่                   
ถ้าจ่ายเป็นรายเดือนยิ่งชัดเลยคือต้องไปเบิกในปีงบประมาณหน้า 

นางสีไพร โกธรรม 
ปลัด อบจ.พิษณุโลก 

: วิธีการงบประมาณเขาบอกว่าเงินรายจ่ายปีไหนให้ใช้ปีนั ้น แต่ในส่วนของ
ค่าอาหารควรจะใช้เงินในส่วนปี 2565 สำหรับเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ 

นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย ์
นายก อบจ.พิษณุโลก 

: ม ันทำให ้ค ่าอาหารจะต ้องต ั ้ ง เก ินท ุกปี  สมมุต ิว ่ า เอาเง ินป ี  2564                      
ไปจ่ายในปี 2565 จ่ายไป 500.- บาท ปกติต ั ้งปีละ 10,000.- บาท 
กลายเป็นว่าปี 2565 มีเงิน 10,500.- บาท ที่ใช้จ่าย จะเป็นปัญหาค่อม       
อย่างนี้ ไม่เกิดประโยชน์ 

ส.อ.ชูศักดิ์ เพชรกระจ่าง 
รก.ผอ.รร.กีฬาฯ 

: ในการบริหารปีการศึกษาและปีงบประมาณไม่ตรงกัน แต่คงจะต้องดูว่า                   
ปีการศึกษาจะค่อมปีงบประมาณอยู่ 

นางสีไพร โกธรรม 
ปลัด อบจ.พิษณุโลก 

: ในส่วนตรงนี้เหมือนค่าจ้าง รปภ. ต้องทำเรื่องขออนุมัติก่อนสิ้นปีงบประมาณ
ในส่วนของปี 2565 เร ิ ่มต ุลาคม ๒๕๖๔ กรณีเด ียวกับสำนักปลัด ฯ                         
ไปดูตัวอย่างได้เลย 

นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย ์
นายก อบจ.พิษณุโลก 

: ต่อไปในปี 2565 จะตั้งงบประมาณต่ำลงหรือไม่สมมุติว่ากันไว้ ไปดูข้อมูลว่า
ทุกปีค่าอาหารเหลือหรือไม่ ไปดำเนินการให้ถูกต้อง ถ้าดำเนินการผิดไว้ก็ทำให้
ถูกต้อง โรงเรียนกีฬา ฯ รายงานต่อ 

ส.อ.ชูศักดิ์ เพชรกระจ่าง 
รก.ผอ.รร.กีฬาฯ 

: มีรถตู้ เครื่องแต่งกาย ตู้เหล็ก และมีในส่วนของปรับปรุงอาคารเรียนที่กำลัง
ดำเน ินการอยู ่  ในส ่วนของโรงเร ียนได ้ขอตั ้งงบประมาณโครงการใหม่                       
ในเรื่องของการปรับปรุงหอชมพูพันธุ์ทิพย์ 3,๐๐๐,๐๐๐.- บาท  

นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย ์
นายก อบจ.พิษณุโลก 

: ตู้เสื้อผ้าซื้อแล้ว ทำสัญญาแล้ว แล้วตู้เก่าไปไหน 

ส.อ.ชูศักดิ์ เพชรกระจ่าง 
รก.ผอ.รร.กีฬาฯ 

: ต ู ้ เก ่าม ีอย ู ่  ขณะนี ้ท ี ่วางแผนไว ้หอพักใหม ่ เด ิมท ี ่ม ีอย ู ่และท ี ่ชำรุด                           
จึงเตรียมการไว้ที่จะขึ้นหอพักใหม่ให้เพียงพอ 

นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย ์
นายก อบจ.พิษณุโลก 

: สามารถจำหน่ายได้ ถ่ายรูปให้ชัดเจน อะไรที่เสียหายก็จำหน่าย 

นายวินัย ศรีวงษา 
ผอ.รร.บางกลางท่าวพิทยาคม 

: ในส่วนของโรงเรียนบางกลางท่าว ฯ ที่กันไว้มี 2 ประเภทคือ  
กันเงินไม่ก่อหนี้       
     ๑. โครงการก่อสร้างห้องน้ำ 2 หลัง ประมาณ 600,000.- บาท  
     ๒.  โครงการปร ับปร ุงซ ่อมแซมอาคารเร ียนและอาคารประกอบ                      
2๐0,000.- บาท  
     ๓. โครงการปรับปรุงและต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ 3,000,000.- บาท  
     ๔. โครงการก่อสร้างห้องน้ำ ไม่มีผู้มายื่น  
     ๕. โครงการซ่อมแซมปรับปรุงอาคารเรียน ไม่มีผู้มายื่น  



หนา้ 10 
รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ครั้งท่ี  ๑4/๒๕๖๔ 
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
1111/2564๒๕๖๔ 

 

     ๖. โครงการปรับปรุงและต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ แบบยังไม่แล้วเสร็จ 
ยังไม่ได้ดำเนินการ 
กันเงินก่อหนี้แล้ว 
     ๑. ค่าเช่ารถยนต์ตู้ 12 ที่นั่ง  
     ๒. ค่าเช่ารถยนต์บรรทุกดีเซล 1 คัน  
     ๓. ค่าจัดซื้อวัสดุเกษตรและวัสดุก่อสร้าง  

นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย ์
นายก อบจ.พิษณุโลก 

: โครงการปรับปรุงและต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ ไม่มีผู้มายื่นเสนอราคาแล้ว
จะดำเนินการอย่างไรต่อ 

นายวินัย ศรีวงษา 
ผอ.รร.บางกลางท่าวพิทยาคม 

: จะทบทวนราคา และปฏิบัติตามระเบียบต่อไป 

นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย ์
นายก อบจ.พิษณุโลก 

: ๓,๐๐๐,๐๐๐.- บาท โครงการอะไร มีปรับปรุงอะไรบ้าง 

นายวินัย ศรีวงษา 
ผอ.รร.บางกลางท่าวพิทยาคม 

: โครงการปรับปรุงและต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ มีก ่อสร้างห้องน้ำ                 
๒ หลัง ๆ ละ ๓๐๐,๐๐๐.- บาท และซ่อมแซมอาคารเรียน ๒๐๐,๐๐๐.- บาท 
ผู้รับจ้างแจ้งว่าราคาต่ำไป และเป็นพ้ืนที่อยู่ห่างไกล จึงไม่มีผู้มาเสนอราคา 

นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย ์
นายก อบจ.พิษณุโลก 

: กองช่างเข้าตรวจสอบ 

นายอโณทัย บัวขัน 
ผอ.รร.ศรีอินทราทิตย์พิทยาคม 

: ในส่วนของโรงเรียนศรีอินทราทิตย์พิทยาคม ที่กันไว้เป็นค่าใช้สอยจะมีอยู่              
2 รายการ คือ จัดทำวารสาร และค่าเช่ารถตู้ นอกเหนือจากนั้นเป็นครุภัณฑ์
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
รายการที่กันเงินไว้ ก่อหนี้แล้ว มีทั้งหมด 4 รายการ ประกอบด้วย     
       ๑. ค่าเช่ารถตู้ใหม่  
       ๒. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนประกอบ 
       ๓. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำ 
       ๔. โครงการปรับปรุงบ้านพักครู 
รายการที่กันเงินไว้ ยังไม่ก่อหนี้ มีทั้งหมด ๖ รายการ ประกอบด้วย 
       ๑. จัดซื้อโทรทัศน์ 
       ๒. โครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีต 
       ๓. โครงการก่อสร้างตาข่ายกันฟุตบอล 
       ๔. โครงการก่อสร้างตาข่ายกันฟุตซอล 
       ๕. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ 
       ๖. โครงการปรับปรุงอาคารเรียน 4/12 

นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย ์
นายก อบจ.พิษณุโลก 

: จัดทำวารสาร ก่อหนี้แล้วใช่หรือไม่ 

นายอโณทัย บัวขัน 
ผอ.รร.ศรีอินทราทิตย์พิทยาคม 

: ก่อหนี้แล้วครับ 

นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย ์
นายก อบจ.พิษณุโลก 

: เพราะเป็นค่าใช้สอยเป็นกันเงิน โดยไม่ก่อหนี้ไม่ได้ แต่ละโครงการที่กันไว้ ๖ 
โครงการ โทรทัศน์จัดซื้อหรือยัง 

นายอโณทัย บัวขัน 
ผอ.รร.ศรีอินทราทิตย์พิทยาคม 

: ทำรายงานจัดซื้อโทรทัศน์ไว้แล้วแต่สัญญายังไม่เกิด 

นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย ์
นายก อบจ.พิษณุโลก 

: ฝ่ายภัครรัศม์ โทรทัศน์ของโรงเรียนศรีอินทราทิตย์พิทยาคมก่อหนี ้ไว้แล้ว                 
ใช่หรือไม่ 
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นางภัครรัศม์ เที่ยงธรรมโม      
รก.หัวหน้าฝ่ายจัดหา ฯ 
กองพัสดุและทรัพย์สิน 

: เป็นขั้นตอนของการประกาศผู้ชนะ จึงกันเงินไม่ก่อหนี้ไปก่อน 

นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย ์
นายก อบจ.พิษณุโลก 

: ท่าน ผอ.อโณทัย รับทราบ 

นายอโณทัย บัวขัน 
ผอ.รร.ศรีอินทราทิตย์พิทยาคม 

: รับทราบครับ 

นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย ์
นายก อบจ.พิษณุโลก 

: แล้วโครงการก่อสร้างตาข่ายกันฟุตบอล และตาข่ายกันฟุตซอลดำเนินการ            
ถึงไหนแล้ว ทุกโครงการอยู่ระหว่างดำเนินการใช่หรือไม่ 
 

นางภัครรัศม์ เที่ยงธรรมโม      
รก.หัวหน้าฝ่ายจัดหา ฯ 
กองพัสดุและทรัพย์สิน 

: ใช่ค่ะ วันนี้มีรับซองตาข่ายกันฟุตบอล และตาข่ายกันฟุตซอล 

นางสิริวรรณ บูรณสิงห์ 
ผอ.กองการศึกษา ฯ 

: กองการศึกษา ฯ ขอรายงาน 
ปีงบประมาณ ๒๕๖๒  
     ๑. จัดซื้อเครื่องออกกำลังกาย จำนวนเงิน ๒๐,๐๐๐,๐๐๐.- บาท ก่อหนี้
แล้ว 
     ๒. จัดซื้อ ไฟ LED จำนวนเงิน 4,๐๐๐,๐๐๐.- บาท ยังไม่ก่อหนี้ 
     ๓. ติดตั้งกล้องวงจรปิด จำนวนเงิน ๓,๐๐๐,๐๐๐.- บาท ยังไม่ก่อหนี้
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
     ๑ .  ปร ั บปร ุ งสนามปร ั บปร ุ ง โ ร งย ิ ม  2500 ท ี ่ น ั ่ ง  จ ำนวน เ งิ น                       
4,๕๐๐,๐๐๐.- บาท ยังไม่ก่อหนี้ 
     ๒. ประตูบานเลื ่อนศูนย์ประวัติศาสตร์พระราชวังจันทน์ จำนวนเงิน                       
๑๐๐,๐๐๐.- บาท ยังไม่ก่อหนี้ 
     ๓. โรงภาพยนตร์ 4 มิติ จำนวนเงิน 38,๐๐๐,๐๐๐.- บาท ยังไม่ก่อหนี้ 
นอกจากนั้น จะมีโต๊ะทำงาน เครื ่องปรับอากาศ ปั ๊มบาดาล ของพระราช               
วังจันทน์ 

นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย ์
นายก อบจ.พิษณุโลก 

: ทำไมปั๊มบาดาล ยังไม่ดำเนินการจัดซื้อ  

นางสิริวรรณ บูรณสิงห์ 
ผอ.กองการศึกษา ฯ 

: ต้องรอเจาะน้ำบาดาล กองทรัพยากรธรรมาชาติ ฯ จะเข้าดำเนินการวันนี้ 

นายวัทธิกร ขวัญจริง 
ผอ.กองทรัพยากรธรรมาชาติ ฯ  

: กองทรัพยากรธรรมาชาติ ฯ ขอรายงาน 
กันเงินก่อหนี้ไว้ ๒ รายการ 
     ๑. โครงการปรับปรุงหลังคาอาคารหอประชุมบึงราชนก จำนวนเงิน
๔๙๐,๐๐๐.- บาท  
     ๒. ค่าเช่ารถยนต์ จำนวนเงิน ๑๑,๘๕๐.- บาท 
กันเงินไม่ก่อหนี้ ๑ รายการ 
     ๓. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ประตู ๒ เข้าออกบึงราชนก จำนวนเงิน 
๓๐๐,๐๐๐.- บาท 
 
 



หนา้ 12 
รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ครั้งท่ี  ๑4/๒๕๖๔ 
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
1111/2564๒๕๖๔ 

 

นายบัญชา พินิจอุปพันธ์  
ผอ.กองช่าง 

: ขออนุญาตนำเร ียนตามแผนที ่วางเอาไว้  ค ือประตูทางเข ้าบ ึงราชนก                   
ประตูหลัก คือ ประตู 1 ส่วนประตู 2 ก็คือทางเข้าออกด้านข้างของหอประชุม 
คือตัวกันเงินที่พูดถึง ส่วนประตู 3 ลานพันธุ์ไม้ประดับใบประดับดอก เข้าใจว่า
ไม่ต้องทำอะไรเพิ่มเติม เหมือนทำสีในตัวป้ายก็สวยด้วยตัวเองอยู่แล้ว 

นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย ์
นายก อบจ.พิษณุโลก 

: ป้ายยังไม่สวยนะ ยังไม่เด่นพอ 

นายบัญชา พินิจอุปพันธ์  
ผอ.กองช่าง 

: ส่วนประตู 2 แผนที ่วางเอางบประมาณ 300,๐๐๐.- บาท ก็ไม่ได้ทำ             
อะไรมาก เพียงแต่ว่าจะปรับทางเชื ่อมที ่เป็นลาดยางให้ทำเป็นคอนกรีต               
เพ่ือให้เรียบขึ้น แล้วตัวประตูจะปรับปรุงให้เปิด – ปิด ให้ง่ายขึ้น 

นายสมบุญ บุญญเศรษฐโชติ 
ผอ.กองสวัสดิการสังคม 

: กองสวัสดิการสังคม กันเงิน ดังนี้ 
     ๑. ซ่อมบำรุงรถบัส 2 คัน 
     ๒. กันเงินค่าเช่ารถยนต์ 4 ประต ูเฉพาะเดือนกันยายน 1 คัน 
     ๓. โอนเงินออก จำนวนเงิน ๓,๗๗๐,๐๐๐.- บาท 

นายยศ ชาติรังสรรค์ 
ผอ.กองการเจ้าหน้าที่ 

: กองการเจ้าหน้าที่ มีกันเงิน ๒ รายการ 
     ๑. เบิกค่าเช่ารถยนต์ จำนวนเงิน 11,850.- บาท 
     ๒. เบิกเร ื ่องการประเมินความพึงพอใจของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต                 
จำนวนเงิน ๓๐,๐๐๐.- บาท 

นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย ์
นายก อบจ.พิษณุโลก 

: กองสาธารณสุขมีกันเงินหรือไม่  

นายสนธยา จิตต์รำพึง  
ผอ.กองสาธารณสุข 

: ตรวจสอบกับฝ ่ายบร ิหารทั ่วไปแล้ว  ไม ่มี  เน ื ่องจากว ่าเป ็นกองใหม่                   
ย ั งไม ่ม ี งบประมาณเป ็นของต ัว เอง  ป ัจจ ุบ ันจะใช้ งบกลางเป ็นหลัก                    
แตก็่มีนโยบายให้มีการเบิกจ่ายภายในปีงบประมาณนี้ให้หมดทุก ๆ เรื่อง 

นายธวัชชัย พ่ึงสมบัติ 
รองนายก อบจ.พิษณุโลก 

: ขออนุญาตสรุป ในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ที่ผ่านมา ณ วันนี้ ยอดงบประมาณ
เข้ามาทั้งสิ้นประมาณ ๙52,๐๐๐,๐๐๐.- บาท เมื่อวานได้ประชุมผู้ที่เกี่ยวข้อง
ว่าจะมีเงินอีกประมาณ 15,๕๐๐,๐๐๐.- บาท ซึ ่งเช็คระบบบัญชีเดิมว่า
คาดการณ์ว ่าไม ่ เก ินว ันท ี ่  20 ก ันยายน ๒๕๖๔  จะเข ้าอ ีกประมาณ                  
15,๐๐๐,๐๐๐.- บาท ซึ่งก็จะทำให้ยอดเงินไปอยู่ที่ 96๗,๐๐๐,๐๐๐.- บาท 
เ ร าตั้ ง งบ ไว ้  993, ๐๐๐ ,๐๐๐ . -  บาท  จะทำ ให ้ ข าดด ุ ลปร ะมา ณ                         
25,๐๐๐,๐๐๐.- บาท คือก็ได้รวบรวมงบประมาณในกองต่าง ๆ ที่เหลือจ่าย
ค ืนไม ่ ได้ก ันเง ินไว ้ก ็รวบรวมมาท ั ้ งส ิ ้นอย ู ่ท ี ่  78,๐๐๐,๐๐๐. - บาท                          
เอา 25,๐๐๐,๐๐๐.- บาท ไปลบก็เหลือยอดที่จะใช้ได้จริง ๆ ก็ประมาณ                  
53,๐๐๐,๐๐๐.- บาท อันนี้คือเป็นตัวเลขคร่าว ๆ ซึ่งมีหลักฐานอ้างอิงหมด
เพียงแต่ว ่าในที ่ประชุมวันนี ้ท่านนายก ฯ ได้ให้ข้อคิดการกัน เงินต่าง ๆ              
หากว่ามีรายละเอียดชัดเจนถูกต้องก็ไม่ได้มีปัญหาอะไร แต่ถ้ากรณียังไม่ชัดเจน
ก็คืนกลับมาอยู่ในกองกลางตรงนี้ ซ่ึงดูแลตรงนี้อยู่ มีเวลาอีก 2 วัน เพราะต้อง
สรุปตัวเลข เพื่อจะโอนไปตั้งจ่ายรายการใหม่ ก็ประสานกับผู้ที่เกี่ยวข้องอยู่   
ทั้งกองยุทธศาสตร์ ฯ, กองคลัง และเจ้าหน้าที่ที่โอนให้สังเกตว่าจะถามทุกวัน
ว่าสรุปยอดยืนยันไหม เพราะกันไว้แล้วไม่ได้ใช้จริงต้องมีคำตอบและเหตุผล   
ซึ่งกรณีที่จำเป็นจริง ๆ แล้วกันไว้เราไม่ได้ว่าอะไร แต่ถ้ากันไว้แล้วไม่ได้ใช้           
เรารวบรวมงบประมาณตรงนี ้มาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด  ซึ ่งระบบ
เจ้าหน้าทีก่องยุทธศาสตร์ ฯ จะลงไว้ตลอด เหลือไว้อย่างเดียว คือ ยอดรายรับ
ตัวเดียวที่เรารออยู่ 3 ตัว เท่านั้น เพราะว่าต้องประสานการสภาด้วย ฉะนั้น
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วันนี ้ต ้องทำงานล่วงหน้าไปก่อนไม่ง ั ้นไปถึง วันที ่ 20 กันยายน ๒๕๖๔             
สรุปไม่ทัน บอกไม่รู้อยู่ไหนไม่ได้ คือทุกคนต้องมีรายละเอียดอยู่ในมือหมดแล้ว 
ว ันน ี ้ขอนำเร ียนเพ ื ่อให ้ทราบสถานะการคล ังของเราป ีนี้  จะขาดทุน                        
อยู่ที่ประมาณ 25,๐๐๐,๐๐๐.- บาท  

นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย ์
นายก อบจ.พิษณุโลก 

: กองไหนกันเงินแล้ว โดยที่ไม่เกิดประโยชน์ทำให้ตัวเลขนั้นทิ้งไปกลายเป็นเงิน
สะสมโดยที่ไม่ได้ดำเนินการอะไรก็ต้องพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ คือ การทำงาน
จะได้เกิดประสิทธิภาพอย่างเต็มที่ในการที ่นำงบประมาณมาใช้ประโยชน์  
ประมาณ 96๗,๐๐๐,๐๐๐.- บาท น่าจะใกล้เคียงงบประมาณที่ตั้งไว้ โครงการ
อะไรต่าง ๆ การใช้จ่ายเงินได้ครบตามเงินกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก ตาม พรบ. 
เงินกู้ของรัฐบาลที่เราได้รับการพิจารณา 2 โครงการ จะเข้าภายในภายใน
ปีงบประมาณนี้ แต่ก็ไม่เกี่ยวเป็นเงินนอกงบประมาณ การเข้ามาต้องกันเงิน
นอกงบประมาณหรือไม่ ผอ.คลัง 

นางสุวิมล เจริญพร  
ผอ.กองคลัง 

: ใช่ค่ะ กันเงินนอกงบประมาณ ต้องกันในระบบ gf แต่ต้องเป็นการดำเนินการ
จากกองพัสดุ ฯ มาก่อนหน้านั้นแล้วต้องประสานงานกัน คือ ถึงขั้นตอนไหน 
ถ้าสมมุติมีสัญญาก็ต้องแจ้งมาทางกองคลัง เพราะว่าต้องทำใบ po กันในระบบ 
gf ทั้งนี้ต้องรอเงินที่เข้ามาด้วยถึงจะกันเงินได้ 

นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย ์
นายก อบจ.พิษณุโลก 

: วันเดียวทันใช่หรือไม่ สมมุติเข้ามาหลังประชุมสภา ฯ ทำอย่างไร 

นางสุวิมล เจริญพร  
ผอ.กองคลัง 

: ไม่ต้องเข้าสภา ฯ ค่ะ แต่อย่าเกินวันที่ 30 กันยายน ๒๕๖๔ 

  - กำชับผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติตามมาตรการ DHMTT การแพร่ระบาด
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยเคร่งครัด 

นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย ์
นายก อบจ.พิษณุโลก 

: กองไหนมีเจ้าหน้าที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หรือไม่ ที่รายงาน
มาคือ ติดพ้นระยะแล้วใช่หรือไม่  

นายบัญชา พินิจอุปพันธ์  
ผอ.กองช่าง 

: นางสาวฤทัยการณ์ ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตอนนี้หายแล้ว 
สอบถามอาการตอนนี้ปกติดี 

มติที่ประชุม : รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี ๔   เรื่อง เสนอให้ที่ประชุมทราบ 
นายวีรวัฒน์ ปานแสง  
เลขานุการ ฯ อบจ. 

: ขออนุญาตเรียนที่ประชุมทราบ ประธานสภาได้ประกาศขยายสมัยประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564 
ออกไปอีก 15 วัน ตั้งแต ่วันที่ 16 - 30 กันยายน 256๔ ขอเรียนให้ทราบว่า
ได้ส่งหนังสือแจ้งให้ทุกส่วนราชการได้รับทราบแล้ว ในการที่จะนำเสนอญัตติ
ของสภา ฯ ขอให้ดำเนินการตามระเบียบที่เคยแจ้งไว้แล้ว 

ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่อง เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา / ข้อหารือ 
 - ไม่มี - 
ระเบียบวาระท่ี  ๖  เรื่อง อ่ืน ๆ 
ส.อ.ชูศักดิ์ เพชรกระจ่าง 
รก.ผอ.รร.กีฬา ฯ 

: เนื่องจากจะเปิดภาคเรียนได้ประสานไปทางศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก                
จะมีการประชุม ซึ่งในส่วนของจังหวัดพิษณุโลก เรื ่องของการปิดการเรียน             
การสอนในสถานศึกษาจังหวัดพิษณุโลก จะครบในวันที่ 15 กันยายน ๒๕๖๔ 
แต่ในเบื ้องต้นศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก จะขยายเปิดภาคเรียนไปถึง               
สิ้นเดือน นำเรียนเพื่อทราบ เพราะต้องรอคำสั่งของคณะกรรมการ เพราะว่า  
ถ้าเกิดเราจะขอเปิดแล้วก็จะมีกระบวนการที ่จะต้องขอผ่ านศึกษาธิการ             
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จังหวัดพิษณุโลก เพื่อให้เห็นชอบ แต่ถ้ายังไม่สามารถที่จะเปิดได้ อำนาจ               
การปิดก็คงจะต้องใช้ระเบียบ ซึ่งท่านนายก ฯ จะมีอำนาจในการปิดต่อ 

นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย ์
นายก อบจ.พิษณุโลก 

: สรุปเปิดหรือปิดวันนี้จะมีประชุมคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อ มีแนวทาง
เช่นไรจะสอบถามมา 
: พระราชวังจันทน์พร้อมเปิดแล้วใช่หรือไม่ ต้องไปทำความสะอาดอีกหรือไม่                  
มีไฟฟ้าขัดข้องหรือไม่ แอร์เย็นแล้วใช่หรือไม่  

นางสิริวรรณ บูรณสิงห์ 
ผอ.กองการศึกษา ฯ 

: แอร์จะเป็นในส่วนที่กันเงินไว้ ส่วนของสำนักงานด้านหน้า ซึ่งจะย้ายมาอยู่                
ที่ห้องกระจกด้านหน้า 

นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย ์
นายก อบจ.พิษณุโลก 

: หากจะย้ายก็ดำเนินการย้ายให้เรียบร้อย แต่ต้องพร้อมเปิด อย่าให้มีการแสดง
ความคิดเห็นมาว่าหลังคารั่ว น้ำท่วมอีก 

นายสนธยา จิตต์รำพึง  
ผอ.กองสาธารณสุข 

: ถ้าต้องการให้สาธารณสุขมาให้คำแนะนำการเปิดตามมาตรการต่าง ๆ                   
จะทำการประสานงานให้ 

นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย ์
นายก อบจ.พิษณุโลก 

: ศูนย์ประวัติศาสตร์พระราชวังจันทน์ก็ดำเนินการตามมาตรการ DMHTT               
ในการป้องกันโรคติดเช ื ้อไวร ัสโคโรน่า  2019 (COVID-19) โดยจะแจ้ง
คณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อว่าจะเปิดศูนย์ประวัติศาสตร์พระราชวังจันทน์ 
เพราะว่าวัดพระศรีร ัตนมหาธาตุวรมหาวิหารเปิดแล้ว เราต้องเปิดศูนย์
ประวัติศาสตร์พระราชวังจันทน์  

นายสุชาติ อินทับทิม  
ที่ปรึกษานายก อบจ.พิษณุโลก 

: ขอนำเร ียนว ่าการเป ิดพระราชว ังจ ันทน์ ท ่าน ผอ.กองการศึกษา ฯ                  
ทำได้ดีมาก ทำจุดจอดรถ, ทำจุดคนเดิน, มี รปภ., ห้องน้ำสะอาด  

นางประนอม ทิวะพันธุ์ 
ที่ปรึกษานายก อบจ.พิษณุโลก 

: ขอเสนอแนะว่า  
     ๑. การที่คนได้มาออกกำลังกายไม่มีน้ำดื่ม ไม่มีร้านค้าขายของ ขายอาหาร  
     ๒. ไฟฟ้าท้ายพระราชวังจันทน์มืดมาก มีไฟโซล่าเซลล์อยู ่แต่ไม่ติด                 
อยากให้กองช่างไปสำรวจ เหตุที่จะเกิดความเสียหายมีมาก 
     ๓. ขอให้กองช่างทำการขุดลอกคลอง ปรับภูมิทัศน์ให้สวยงาม 
     ๔. การเตรียมความพร้อมที่จะรับนักท่องเที่ยว สถานที่สวยงามหรือไม่                         
จะมีรถรางพาเที ่ยวหร ือไม ่ ต ้องเป ็นนโยบายของทาง อบจ.พิษณุโลก                        
และม ี การประสานงานก ับการท ่ อง เท ี ่ ยว  และตำรวจท ่ อง เท ี ่ ยว                                
เราเชิญให้นักท่องเที่ยวข้ามสะพานมาเที่ยวพระราชวังจันทน์ของเรา 
     ๕. ควรมีสวนดอกไม้ที่สวยงาม มีบริเวณให้ถ่ายรูปได้ พยายามไปปรับปรุง 
ตัดแต่งกิ่งไม้ร่วมกับกองการศึกษา ฯ และโรงเรียนกีฬา ฯ เราจะทำทุกวันพุธ 
แต่เครื่องมือไม่เพียงพอ จะเสนอให้ ผอ.กองการศึกษา ฯ จัดซื้ออุปกรณ์ และ
ฝากกองช่างดูล ูกน ้องที ่ ไปทำงานที ่พระราชว ังจ ันทน์ให ้ปฏิบัต ิหน ้าที่                    
ไปแต่ละครั้งไม่มีงานก็นั่งไม่ได้ทำงาน  

นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย ์
นายก อบจ.พิษณุโลก 

: เรื่องของพระรางจันทน์ 
     ๑. สภาพของภูมิทัศน์ ถนน มีทรุดแตกหรือไม่สำรวจมา จะแก้ไขอย่างไร  
มีงบประมาณหรือไม่  
     ๒. รถราง ตรวจแบบที่ได้รับโอนมาจากกรมศิลปากรว่าเป็นของเราหรือไม่ 
เพราะตอนนี้รถรางอยู่ที่ค่ายบรมไตรโลกนาถ กองทัพภาคที่ ๓ ได้นำไปเก็บ
รักษาไว้ ถ้ามีเราจะทำหนังสือทวงถาม 
     ๓. การตัดแต่งก่ิงไม้ต้องประสานงานให้ดี  
: อีก ๑ เรื่อง มีเจ้าหน้าที่มาสอบถามเรื่องการขอโบนัส ถ้ามีรางวัลอะไรได้มา 
ถึงจะให้  
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น.ส.สิริพร นันท์ตา  
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป  
สำนักปลัด ฯ 

: ในส่วนของสำนักปลัด ฯ มีการประเมินของโครงการรางวัลพระปกเกล้า ฯ 
เมื่อปี ๒๕๖๔ ได้ผ่านการประเมินรอบที่ ๒ แล้ว ขณะนี้รอคณะกรรมการ
ประเมินรอบที่ ๓ ลงพื้นที่อีกครั้ง 

นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย ์
นายก อบจ.พิษณุโลก 

: แล้วส่วนอื่น ๆ LPA, ITA ผลเป็นอย่างไรบ้าง  

นางอรัญญา เนตรผสม  
หัวหน้าสำนักปลัด ฯ 

: ผลการประเมิน LPA ปี ๒๕๖๔ คิดเป็นร้อยละ 84.45 
    ด้านที่ 1. การบริหารจัดการ คิดเป็นร้อยละ ๘๘.๗๐ 
    ด้านที่ 2. การบริหารงานบุคคลและกิจการสภา คิดเป็นร้อยละ ๘๙.๐๐ 
    ด้านที่ 3. การบริหารงานเงินและการคลัง คิดเป็นร้อยละ ๘๐.๐๐ 
    ด้านที่ 4. การบริการสาธารณะ คิดเป็นร้อยละ ๘๓.๔๖ 
    ด้านที่ 5. ธรรมาภิบาล คิดเป็นร้อยละ ๘๖.๑๕ 

นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย ์
นายก อบจ.พิษณุโลก 

: ปีที่แล้วเราได้เท่าไหร่ 

นางอรัญญา เนตรผสม  
หัวหน้าสำนักปลัด ฯ 

: ปี ๒๕๖๓ ได้ คิดเป็นร้อยละ ๘๓.๖๔ 

นายพิชิต ขอผล   
หัวหน้าฝ่ายผังเมือง  
กองช่าง 

: ตามที่ได้ดำเนินการยื ่นเรื ่องมาตรฐาน ISO หรือมาตรฐานสถานที่จัดงาน 
Mice ของศูนย์ประวัติศาสตร์พระราชวังจันทน์ ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณา
ของคณะกรรมการฯ และดำเนินการส่งเอกสารพร้อมคู่มือให้คณะกรรมการ  ฯ 
ไว้พิจารณาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  

นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย ์
นายก อบจ.พิษณุโลก 

: ผลคะแนนเกณฑ์การประเมินอยู่ในระดับที่ไม่ดีเกิดจากสาเหตุใด 

นางอรัญญา เนตรผสม  
หัวหน้าสำนักปลัด ฯ 

: เกิดจากผลคะแนน OIT ซ่ึงเป็นการประเมินข้อมูลขององค์กร และข้อเกณฑ์
การประเมินที่มีปัญหาก็คือในเรื่องของการวิเคราะห์ผลการดำเนินการ  ITA                
ที่ผ่านมา โดยใช้ข้อมูลของปีงบประมาณ ๒๕๖๓ มาวิเคราะห์ พบข้อบกพร่อง
และจะนำมาปรับปรุงในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ซึ ่งจะมีการนัดประชุม                
วางแผนดำเนินการ ในวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ 

นางสีไพร โกธรรม 
ปลัดอบจ.พิษณุโลก 

: ขอชี ้แจงในส่วนของการประเมิน ITA ในปีที ่ผ่านมานั ้น เริ ่มดำเนินการ
ประมาณ ๖ เดือนหลัง แต่ปี ๒๕๖๕ มีการเปลี่ยนแปลงช่วงเวลาการประเมิน
เป็น ๖ เดือนแรกของปีงบประมาณ จึงดำเนินการจัดประชุมฯ ครั ้งที ่ ๓                    
ในวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ และจะดำเนินการติดตามงานทุก ๆ เดือน 

นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย ์
นายก อบจ.พิษณุโลก 

: ขอเชิญท่านว่าที่ร้อยตรีอิทธิพล บุบผะศิริ รองนายก ฯ อบจ.พล เพิ่มเติม               
ในลำดับต่อไป 

ว่าที่ ร.ต.อิทธิพล บุบผะศิริ 
รองนายก อบจ.พิษณุโลก 

: ขอเรียนท่านปลัด ฯ หากมีการจัดประชุมในครั ้งถัดไป เชิญผมเข้าร่วม                  
ประชุม ฯ ด้วย  

นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย ์
นายก อบจ.พิษณุโลก 

: ขอเชิญท่านธวัชชัย พ่ึงสมบัติ รองนายกฯ อบจ.พล เพ่ิมเติมในลำดับต่อไป 

นายธวัชชัย พ่ึงสมบัติ 
รองนายก อบจ.พิษณุโลก 

: สำหร ับโครงการ  ฯ ต ่าง ๆ ท ี ่องค ์การบร ิหารส ่วนจ ังหว ัดพ ิษณุโลก                     
ได้ส่งเข้าประกวดรางวัลพระปกเกล้า นั้น ได้นำเสนอท้ังหมด ๓ โครงการ ได้แก่ 
       - เจาะบ่อบาดาล 
       - พระราชวังจันทน์ 
       - ฝายชะลอน้ำ 
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     ข้อมูลรายละเอียดค่อนข้างครบถ้วน แต่การนำเสนอข้อมูลต่าง ๆ                  
ต่อคณะกรรมการ ฯ ซึ่งมีแนวคิดท่ีจะมุ่งเน้นในเรื่องของการมีส่วนร่วม ต่อยอด 
ยั่งยืน คณะกรรมการ ฯ ได้มีความคิดเห็นดังนี้ 
        - โครงการธนาคารน้ำใต้ดิน เป็นโครงการฯ ที่น่าสนใจ จัดเตรียมเอกสาร
เพ่ิมเติมให้พร้อม 
        -  ฝายชะลอน ้ำ เป ็นโครงการฯ ท ี ่ ให ้องค ์ความร ู ้ก ับชาวบ ้าน                        
เพ่ือประโยชน์กับชาวบ้านและสิ่งแวดล้อม ไม่ใช่โครงการฯ ที่เป็นการก่อสร้าง  
        -  พระราชว ั งจ ั นทน ์  ม ี ป ัญหาทางด ้ านกฎหมายหลายด ้ าน                           
แต่การนำเสนอจะให้คณะกรรมการ ฯ ทราบว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัด
พิษณุโลกเป็นเพียงผู้ดูแลความสะอาด ความเรียบร้อย ภายในเขตพระราชวัง
จันทน์ทั้งหมด 
     เพราะฉะนั้น ปัญหาต่าง ๆ ที่ทำให้ผลคะแนนการประเมินไม่เป็นที่น่าพอใจ 
จะเป็นในเรื่องของ การประสานงาน , เอกสาร หรือข้อมูลต่าง ๆ จึงควรร่วมมือ
กันจึงจะประสบความสำเร็จ ยกตัวอย่าง ในกรณีการก่อสร้าง หากต่อไป                   
ม ีเอกสารการประเมินความพึงพอใจของประชาชน จะได ้ทราบข้อมูล                     
ถึงการแก้ปัญหาว่า เป็นไปตามแผนฯ ที่วางไว้หรือไม่ แก้ปัญหาความเดือดร้อน
ได้ถูกต้องหรือไม่ จึงจะถูกต้อง 

นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย ์
นายก อบจ.พิษณุโลก 

: ขอทราบ เกณฑ์การประเมินผลเงินรางวัลประจำปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่น 
(โบนัส) 

นายยศ ชาติรังสรรค์ 
ผอ.กองการเจ้าหน้าที่ 

: ต้องผ่านเกณฑ์ประเมินจากคณะกรรมการตรวจรับการประเมิน ที่มาจาก    
การแต่งตั้งจากสถาบันการศึกษา จำนวน ๒ ท่าน และจะเสนอผู้ทรงคุณวุฒิ
เป ็นประธานในการตรวจร ับการประเม ิน และห ัวหน ้าส ่วนราชการ                        
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกที่เป็นตัวแทนใน ก.จ.จ จำนวน ๒ ท่าน 
การพิจารณาแบ่งการประเมินขั้นของพนักงานจ้างก็คือ ดีเด่น, ดีมาก, ดี และ
พอใช้ 

น.ส.ชลุีกร ฉายะกูล  
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและพัฒนา
บุคลากร กองการเจ้าหน้าที่ 

: ขออนุญาตเพิ ่มเติม เกณฑ์การได้รับโบนัสประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔                 
ใช้เกณฑ์การประเมินคะแนนแบ่งเป็น ๔ มิติ ได้แก่ 
       ๑. มิตปิระสิทธิผลในการปฏิบัติราชการ เกี่ยวกับผลสำเร็จของข้อบัญญัติ                    
การจัดเก็บรายได้ การเบิกจ่าย โครงการบูรณาการ โครงการริเร ิ ่ม และ
โครงการที่สำเร็จสอดคล้องกับแผน 
       ๒. มิติคุณภาพด้านการให้บริการ เกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้รับบริการ                    
การเปิดเผยข้อมูล การเปิดให้ประชาชนมีส ่วนร่วมในโครงการ  ฯ ของ                   
อบจ.พิษณุโลก รวมถึงโครงการดีเด่น 
       ๓. มิติประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ เกี ่ยวกับการประหยัด
พลังงานไฟฟ้า และผลสำเร ็จของข้อบัญญัติ แผนงบลงทุน และการลง                  
ระบบ E-laas 
       ๔. ม ิติการพัฒนาองค์กร เก ี ่ยวกับการบร ิหารงานบุคคล การจัด                        
การสารสนเทศ และการลดขั้นตอนการทำงาน 
     เกณฑ์คะแนนแบ่งเป็น ๓ ส่วน ได้แก่ 
       ๑. คะแนน ๗๕ - ๘๔ คะแนน จะพิจารณาได้ไม่เกิน ๐.๕ เท่าของอัตรา
เงินเดือน 
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       ๒. คะแนน ๘๕ - ๙๕ คะแนน จะพิจารณาได้ไม่เกิน ๑ เท่าของอัตรา
เงินเดือน 
       ๓. คะแนน ๙๖ คะแนนขึ้นไป จะพิจารณาได้ไม่เกิน ๑.๕ เท่าของอัตรา
เงินเดือน 

นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย ์
นายก อบจ.พิษณุโลก 

: ที่ปรึกษาฯ มีอะไรเพิ่มเติมอีกหรือไม่ 

นางประนอม ทิวะพันธุ์ 
ที่ปรึกษานายก อบจ.พิษณุโลก 

: ขอเสนอให ้คณะกรรมการฯ และผ ู ้ เก ี ่ยวข ้อง เข ้มงวดก ับมาตรการ                         
ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ เพื่อลดความเลื่อมล้ำในการประเมินผลงาน
ของการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 

นายสุชาติ อินทับทิม  
ที่ปรึกษานายก อบจ.พิษณุโลก 

: เห็นด้วยกับข้อเสนอที่ให้มีการจัดทำแบบประเมินความพึงพอใจกับประชาชน 
และขอเสนอให้กองการเจ้าหน้าที่ ชี ้แจง ก.จ.จ ขอคณะกรรมการตรวจรับ                
การประเมินที่ทราบบริบทหน้าที่การทำงานของท้องถิ่นจริง ๆ ยกตัวอย่าง 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก (กศจ.) ประเมินครูสายบุคคลทั้งจังหวัด
พ ิษณ ุ โลก โดยต ั ้ งคณะกรรมการฯ จากองค ์กรร ่ วมและคณาจารย์                               
จากมหาวิทยาลัยนเรศวร ซึ ่งไม่ทราบบริบทหน้าที ่ของครูระดับอนุบาล 
ระดับประถม ในการปฏิบัติงาน  

นางสีไพร โกธรรม 
ปลัดอบจ.พิษณุโลก 

: ขอเพิ่มเติมในส่วนเรื่องของแบบประเมินความพึงพอใจ ให้กองยุทธศาสตร์
และงบประมาณเป็นผู้ทำแบบสอบถาม และให้ทุกส่วนราชการนำไปประเมิน
ตามภารกิจที่ลงพื้นที ่

นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย ์
นายก อบจ.พิษณุโลก 

: ขอความเห็นชอบ สรุป การพิจารณาให้โบนัสจาก รองนายกฯ ทั้ง ๒ ท่าน 

ว่าที่ ร.ต.อิทธิพล บุบผะศิริ 
รองนายก อบจ.พิษณุโลก 

: พิจารณาแล ้วเห ็นควรอน ุม ัต ิ เง ินโบน ัส แต ่ป ัญหาต ่าง ๆ ท ี ่ เก ิดขึ้น                       
ขอให้เป็นบทเรียนเพื่อนำมาปรับปรุงและพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพ                
มากยิ่งขึ้นในปีงบประมาณถัดไป รวมถึงการทำงานในด้านอื่น ๆ นอกเหนือ   
จาก LPA หรือ ITA ด้วย 

นายธวัชชัย พ่ึงสมบัติ 
รองนายก อบจ.พิษณุโลก 

: สังเกตจากภาพรวมที ่ได ้ทำงานร่วมกันในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔                   
เรื่อง การบริหารงบประมาณดำเนินการไปได้ด้วยดี แต่เรื่องกิจกรรมต่าง ๆ                  
ที ่ต ้องนำมาร่วมประเมิน การจัดทำเอกสารข้อมูลยังไม่ครบถ้วนชัดเจน                       
เช่น การส่งเข้าร่วมประกวดรางวัลพระปกเกล้า ซึ่งผมเคยเข้าร่วมอบรมหลาย
สัปดาห์ จึงทำให้รู้แนวทาง กรรมการเป็นคนจังหวัดพิษณุโลกจึงให้ความสำคัญ
กับจังหวัดพิษณุโลกเป็นพิเศษ 

นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย ์
นายก อบจ.พิษณุโลก 

: มอบหมายให้ดำเนินการ ๒ เรื่อง คือ 
       ๑. ธนาคารน้ำใต้ดิน  
       ๒. ให้ดำเนินการเปิดอาคารจำหน่ายสินค้า ภายในพระราชวังจันทน์     
โดยกำหนดเป้าหมายการขายในประกาศให้ชัดเจนตามระเบียบ ร่างระเบียบ
ประกาศเชิญชวนให้เช่า เนื่องจากเราได้ชำระค่าเช่าที่ราชพัสดุแล้ว และต้อง
ระบุว่าแต่ละร้านจะขายอะไรบ้าง ฝากฝ่ายนิติการตรวจสอบข้อกฎหมายต่าง ๆ 
ในสัญญา ให้เป็นธรรม 
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นางนนทสรวง ภู่หริย์วงศ์สุข 
หน. หน่วยตรวจสอบภายใน   

: ๑. เอกสารรายงานการประชุมที่แจกเพิ่มเติม ๑ แผ่น หน้า ๒๘ เป็นข้อมูล
แทรกเพ่ือเพ่ิมเติม ไม่ได้เปลี่ยนแปลงรายงานการประชุม 
  ๒. คณะผู้บริหารชุดก่อน ท่าน ดร.จิรัฏฐ์ สันติวงษ์สกุล อดีตรองนายก ฯ,                 
นายวิสุทธิ์ คงศิริ อดีตรองปลัด ฯ, นายยศ ชาติรังสรรค์ ผู้อำนวยการกองการ
เจ้าหน้าที่, นายธม มีมโน อดีตหัวหน้าฝ่ายส่งเสริม ฯ กองการศึกษา ฯ และ
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน ได้หารือกันเพื่อแก้ไขปัญหา กรณีโรงเรียนมอบ
ภารก ิจให ้คร ูทำหน ้าท ี ่ควบค ุมการเบ ิกจ ่ายและดำเน ินการเก ี ่ยวกับ                 
ด้านพัสดุ จึงได้เพิ่มบุคลากรให้โรงเรียนละ ๒ อัตรา ซึ่งได้ฝากอัตรากำลังไว้                 
ที่ฝ่ายบริหารการศึกษา กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เพื่ออำนวย
ความสะดวกให้กับโรงเรียน ซึ่งกองการศึกษาฯ สามารถมอบภารกิจอื่น ๆ                
ให้ได้ แต่เดิม กองการศึกษาฯ ได้ส่งพนักงาน ๒ อัตรา ดังกล่าว ปฏิบัติหน้าที่ 
ณ โรงเรียนแต่เกิดปัญหาบางประการจากการติดตามปรากฏว่าบางโรงเรียน  
ยังมีพนักงานดังกล่าวประจำอยู ่ ๒ อัตรา บางโรงเร ียนเหลือ ๑ อัตรา                 
ขอให้กองการศึกษา ฯ ดูแลเรื่องการงบประมาณและการพัสดุของโรงเรียน 
เนื่องจากต่อไป ต้องมอบหมายการบริหารจัดการงบประมาณให้โรงเรียนเต็ม
จำนวน ซึ่งเป็นไปตามระเบียบ ขณะนี้กองคลังช่วยตรวจสอบฎีกาให้ ยังไม่ได้
โอนงบประมาณจาก อบจ.พิษณุโลก ให้โรงเรียนในสังกัดหากเป็นเช่นนั้น
โรงเรียนจะบริหารงบประมาณเพียง ๑ ก้อน คือ เงินอุดหนุนจากกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ ่น ยังไม่ได้บริหารจัดการงบประมาณที่ อบจ.พิษณุโลก              
ตั้งงบประมาณไว้ให้       

นายยศ ชาติรังสรรค์ 
ผอ. กองการเจ้าหน้าที่  

: ปัญหาเก ี ่ยวก ับการขาดบ ุคลาการท ี ่ เก ี ่ยวก ับการเง ินและการบั ญชี               
จึงได้กำหนดพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป               
ซึ่งได้ให้เรียนรู้การปฏิบัติงานจากกองคลังและหน่วยตรวจสอบภายในครบถ้วน
แล้ว ซึ่งภารกิจในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เป็นต้นไป งบประมาณที่ อบจ. 
พิษณุโลกตั้งไว้ ต้องอยู่ที่โรงเรียน แล้วให้พนักงานจ้างดังกล่าว ไปปฏิบัติงานที่
โรงเรียน  

นายสนธยา จิตต์รำพึง  
ผอ. กองสาธารณสุข  

: ๑. หลังจากการประชุม ฯ ครั ้งที ่ผ่านมา เมื ่อวันที ่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔              
ได้มีการวางแผนการจัดบุคลากร และอุปกรณ์ต่าง ๆ สำหรับการอำนวยความ
สะดวกให้ประชาชนในการฉีดวัคซีน ซึ ่งการดำเนินการเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย ซึ่งพบปัญหาและอุปสรรค คือ สภาพอากาศและประชาชนที่ไม่มา
ฉีดวัคซีนตามเวลาที่กำหนด ซึ่งเหตุผลที่ไม่มาฉีดวัคซีน ได้แก่ เหตุผลทาง
การแพทย์ การติดต่อประสานงาน การได้ฉีดวัคซีนอื่นแล้ว  
  ๒. เมื ่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๔ อบจ. พิษณุโลก ได้ร ่วมประชุมกับ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดและโรงพยาบาลพุทธชินราช ผ่านโปรแกรม 
Zoom Meeting เพื ่อเตรียมหน่วยฉัดวัคซีนทั้งจังหวัดให้เป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน และหารือการติดตามประชาชนที่ไม่มาฉีดวัคซีน เบื้องต้นสำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัดขอให้ อบจ. พิษณุโลก ประชาสัมพันธ์ให้ผู ้ที ่ยังไม่มาฉีด
วัคซีนแต่มีรายชื่ออยู่และยังไม่ได้ฉีดวัคซีนอื่น ให้แจ้งยืนยันความประสงค์ใน
การฉีดวัคซีนภายในวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ ซึ่งได้เสนอในที่ประชุมว่า อบจ. 
พิษณุโลก ต้องการรายงานจำนวนผู้ฉีดวัคซีนในแต่ละวันของทุกหน่วยฉีด 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแจ้งว่าให้ส่งหนังสือแจ้งความประสงค์ไปยัง
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ที่ประชุมเสนอว่าจะมีการนัดหมายประชุมหน่วย
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ฉีดหลังจากวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ แล้ว เพื่อหารือเกี่ยวกับผู้ที่ไม่มาฉีดวัคซีน 
การกำหนดการฉัดวัคซีนรอบที่ ๒ (ไม่ใช่เข็มสอง) เนื ่องจากการส่งวัคซีน
แบ่งเป็นสองรอบ และการแก้ปัญหาวัคซีนเสีย ซึ่งต้องให้สำนักงานสาธารณสุข
จังหวัดพิษณุโลกรายงานมาที่ อบจ. พิษณุโลก ซึ่งจะได้รายงานราชวิทยาลัย
จุฬาภรณ์ต่อไป 
  ๓. กำหนดการฉีดวัคซีน ณ อำเภอนครไทยในวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๔ 
เวลา ๐๙.๓๐ น. และ กำหนดการฉีดว ัคซ ีน ณ มหาว ิทยาล ัยราชภัฏ                    
พิบูลสงคราม เวลา ๑๓.๐๐ น.  
  ๔. การเบิกจ่ายเกี ่ยวกับสถานกักกันโรคท้องถิ ่น (Local Quarantine)                  
ในกรณีเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติราชการนอกพื้นที่ในพื้นที่เสี่ยงแล้วกลับมากักตัว 
ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการ 
  ๕. การจัดซื ้อตู ้แช่วัคซีน ได้ออกเลขครุภัณฑ์พร้อมถ่ายภาพ ซึ ่งจะเร่ง
ดำเนินการเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จ 

นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย ์
นายกอบจ.พิษณุโลก 

: ให้ศึกษาระเบียบที่เกี ่ยวข้องว่าสามารถถ่ายโอนตู้แช่วัคซีนให้สำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัดหลังจากดำเนินการแล้วเสร็จได้หรือไม่ แล้วแจ้งให้สำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัดทราบ   

นายสนธยา จิตต์รำพึง  
ผอ. กองสาธารณสุข 

: คณะกรรมการกระจายอำนาจได้กำหนดแนวทางการรับมอบการถ่ายโอน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด ขณะนี้                   
อยู่ระหว่างการศึกษารายละเอียด                 

นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย ์
นายกอบจ.พิษณุโลก 

: เป็นไปตามความสมัครใจของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแต่ละแห่งว่า
จะถ่ายโอนมาสังกัด อบจ. หรือไม่ ซึ่งคณะกรรมการกระจายอำนาจได้หารือ      
ถ ึงผลด ีและผลเส ียม ีอย ่างไร การบร ิหารจ ัดการอ ุปกรณ์ /เคร ื ่ องมือ                        
หรือกำลังคน ซึ ่ง อปท. สามารถจัดหาได้เพียงพอ เรากำหนดไว้ประมาณ                  
๑๐ แห่ง เพื่อแสดงให้เห็นว่า โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ที่ถ่ายโอนมา  
มีความเปลี่ยนแปลงมากน้อยเพียงใด กองสาธารณสุขต้องวิเคราะห์งานรองรับ
การถ่ายโอน ฯ ดังกล่าว อีกประเด็นหนึ่ง คือ หลังจากถ่ายโอนแล้วงบประมาณ
จากส่วนกลางที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลได้รับ จะได้รับเหมือนที่ผ่าน
มาหรือไม่     

นางอรัญญา เนตรผสม 
หน.สำนักปลัด ฯ  

แจ้งเพ่ือทราบ  
: สำนักปลัด ฯ ได้รับมอบหมายจากท่านปลัด ฯ และหัวหน้าส่วนราชการ                 
ว่าในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ซึ่งเป็นวันสิ้นปีงบประมาณซึ่งมีผู้เกษียณอายุ
ราชการ ผู้โอนย้าย และลาออก รวม ๑๓ คน ซึ่งกำหนดจัดกิจกรรมรับประทาน
อาหารกลางวัน โดยการเลี้ยงก๋วยเตี๋ยวแบบ New Normal ตั้งแต่เวลา ๑๑.๐๐ 
– ๑๓.๐๐ น. และกิจกรรมมอบของที ่ระลึก ณ ห้องประชุมสุพรรณกัลยา                 
โดยผู ้เข ้าร ่วมกิจกรรม ได้แก่ คณะผู้ บร ิหาร หัวหน้าส่วนราชการ และ                        
ผู้เกษียณอายุราชการ  

นายพิชิต ขอผล   
หัวหน้าฝ่ายผังเมือง  
กองช่าง 

: การรับการประเมินมาตรฐาน ISO สถานที่จัดกิจกรรมพิเศษ MICE City 
กรรมการได ้ม ีข ้อค ิดเห ็นและข ้อเสนอแนะให้ เพ ิ ่มเต ิมหลายประเด็น                   
ประเด็นหนึ่งที่ได้ดำเนินการแล้ว คือการติดตั้งป้ายจุดจอดรถและป้ายสำหรับ 
ผู้พิการ ซึ่งดำเนินการโดยฝ่ายการโยธา ต้องดำเนินการตีเส้นจุดจอดรถสำหรับ
ผู ้พิการเพิ ่มเติม จำนวน ๓ จุด ซึ ่งต้องใช้งบประมาณ เนื ่องจากต้องใช้                      






